

โครงการขนาดเล็ก (small-grants project)

นางสาวดรณี บุตรส เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน การดำเนินงานโครงการขนาดเล็ก (small grants) ระยะเวลา 6 เดือน : มกราคม - มิถุนายน 2560 ที่เกี่ยวข้องกับงาน 2 ด้าน คืองานด้านกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) และ การรณรงค์เชิงนโยบาย (Policy Advocacy: PA) โดยให้ภาคีองค์กรภาคประชาสังคมจัดทำข้อเสนอโครงการขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับ SE หรือ PA อย่างใดอย่างหนึ่งเสนอต่อ ศปส.เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน

ผลการพิจารณา 15 โครงการภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรภาคประชาสังคม 15 องค์กร ได้รับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ **กลุ่มที่ 1** โครงการที่ดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม จำนวน 6 โครงการ และ **กลุ่มที่ 2** โครงการที่ดำเนินงานด้านการรณรงค์เชิงนโยบาย จำนวน 9 โครงการ ซึ่งทั้ง 15 โครงการได้เริ่มต้นการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว ภายหลังจากลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

ศปส. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการขนาดเล็กทั้ง 15 โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนงาน (Coaching) และการเป็นที่ปรึกษา (Mentoring) ในการบริหารจัดการโครงการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) จำนวน 1 ท่าน และการบริหารจัดการโครงการด้านการรณรงค์เชิงนโยบาย(PA) จำนวน 1 ท่าน เพื่อให้ความรู้ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่องค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับทุนสนับสนุน ในการดำเนินงานโครงการ

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในระยะเวลาที่จำกัดได้ ศปส.และผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน จะเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการของแต่ละโครงการ เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ศักยภาพ และปัญหาอุปสรรค เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการเบื้องต้นในเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ ศปส. จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน “การบริหารจัดการโครงการด้านการรณรงค์เชิงนโยบาย” ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน “การบริหารจัดการโครงการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับทั้ง 2 กลุ่มโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการของตนเองกับภาคีที่บริหารจัดการโครงการในกลุ่มโครงการเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำในการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงโครงการต่อไป

หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว ศปส. จะจัดเวที “สรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการขนาดเล็ก” ทั้งด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมและด้านการรณรงค์เชิงนโยบาย เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรภาคประชาสังคมในการนำไปความรู้ ประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ และข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรด้านการบริหารจัดการโครงการต่อไป



ประชุมประจำ 2 เดือน นักศึกษาทุนปริญญาโท

นางสาวศิรินาฏ มาตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอาวุโส

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 วันแห่งความรัก หลายคนทำกิจกรรมและสื่อสารถึงคนรักและเราก็คงเช่นกัน ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) พร้อมกับนักศึกษาทุนปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาไปกับเด็กๆ กว่า 40 คน ณ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก หรือ บ้านลูกรัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



นักศึกษาทุนปริญญาโท ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหา ความท้าทาย และการบริหารจัดการองค์กร โดยมีคุณครูสุรียา สมใจ ผู้ดูแลบ้านลูกรัก และดำเนินงานของมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ร่วมแลกเปลี่ยน



“บ้านลูกรัก” ดูแลอุปถัมภ์เด็กจำนวน 45 คน อายุระหว่าง 2 เดือน - 19 ปี โดยมีครูพี่เลี้ยงและอาสาสมัครเป็นผู้ดูแลกิจการด้านที่พัก อาหาร สุขภาพ การเกษตร การศึกษา และจิตวิญญาณ เด็กๆ บ้านลูกรัก เรียนหนังสือตามระบบการศึกษาทางเลือกในระดับชั้นประถมศึกษาหลายคนศึกษาต่อในระบบทั้งระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

“บ้านพระศรีอาน” คือเป้าหมายและเป็นทั้งเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันของเด็กๆบ้านลูกรัก ผ่านการฝึกสติ ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นนอกชุมชน การทำเกษตร กิจกรรมจิตอาสาและการไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการฝึกฝนตนเอง เด็กๆ มีอิสระในการเลือก มีกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน และมีเงื่อนไขชีวิตที่ต้องปฏิบัติตาม ที่นี้ไม่มีการโยยติ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและพี่น้องคือบทโทษของผู้ที่ละเมิดกติกา

ด้านการบริหารจัดการองค์กร มูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรัก ที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งการสนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินงานจากแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันรายได้หลักมาจากการบริจาคของบุคคลทั่วไป และการสนับสนุนด้านสิ่งของ อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม การรักษาพยาบาล ผู้มีจิตอาสาเลี้ยงอาหารเช้า หรือ อาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายประจำเดือนประมาณ 50,000 - 100,000 บาท ที่นี้รับอาสาสมัครทั้งจากต่างประเทศและผู้ที่มีจิตอาสาในชุมชน และมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย ชุมชน วัด และสถานปฏิบัติธรรม รวมทั้งเครือข่ายกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ

ความท้าทายในการดำเนินงาน คือ งบประมาณ บุคลากร นโยบายและมาตรฐานการศึกษาทางเลือก หากแต่พลังของการก้าวข้ามความยากลำบาก คือ ความเชื่อมั่นและศรัทธาในวิถีการทำงานด้วยความรักและความเมตตา การสร้างความผูกพัน อิสรภาพ ความรับผิดชอบจิตอาสาต่อผู้อื่นและการไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นกลไกร้อยรัดให้ข้ามผ่านอุปสรรคร่วมกัน



แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน จากองค์กรฝึกงาน นานาชาติด้านเอดส์ ประเทศแคนาดา

นางสาวศิริราฎ มาตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอาวุโส

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ประชาสังคม และการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดโปรแกรมฝึกงาน ร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน (คุณสมและคุณทอม) จากองค์กรฝึกงานนานาชาติด้านเอดส์ ประเทศแคนาดาหรือ ACAS (Asian Community AIDS Services) และตัวแทนนักศึกษาฝึกงานจากมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ต) สำนักงานภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น

การพบปะครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียน ประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกงาน เป้าหมาย หลักการ วิธีการ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำให้แก่ผู้นำองค์กรภาคประชาสังคมในอนาคตที่ผ่านมา ศปส.จัดโปรแกรมฝึกงานร่วมกับองค์กรแกนหลักภาคประชาสังคม จำนวน 2 รุ่น นักศึกษาผู้เข้าร่วมมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฝึกงานประจำภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 (เดือนสิงหาคมและเดือนมกราคม) ระยะเวลาของการฝึกงานภาคการศึกษาละ 4 เดือน



ในการนี้ ศปส. จะทำการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประกาศผลการสมัคร ปฐมนิเทศนักศึกษาติดตามนิเทศ นำเสนอความก้าวหน้ากลางเทอม และสรุปผลการฝึกงานรอบสุดท้าย โดย ศปส.และองค์กรแกนหลักจะมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้จากการทำงานภาคสนามของ

องค์กรภาคประชาสังคม แนวคิด เทคนิค เครื่องมือ และทักษะการทำงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการริเริ่มดำเนินงานโครงการขนาดเล็กร่วมกับองค์กรที่ฝึกงาน ทั้งนี้โปรแกรมดังกล่าว มีคล้ายคลึงกับการจัดกิจกรรมฝึกงานของ ACAS หากแต่ระยะเวลาในการฝึกงานของ ACAS อยู่ในช่วงระหว่าง 4 -6 เดือน และมีขอบเขตการดำเนินงานในระดับนานาชาติ

จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ต) สำนักงานภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น คุณสมและคุณทอมกล่าวว่า การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน HIV/AIDS และการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ แก่นักเรียนโรงเรียนคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด และอีกหลายที่ กระบวนการทำงานของเอดส์เน็ตมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก และยังเป็นแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับคนรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี อยางไรก็ดี ระยะเวลาในการฝึกงานดูเหมือนว่ายังน้อยไปสำหรับการเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งการพัฒนาแนวคิดที่เกี่ยวข้องต่อการทำงานขององค์กร

สุดท้าย ในอนาคตข้างหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีแนวทางการสร้างความร่วมมือสำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานระหว่างประเทศร่วมกันระหว่าง ACAS และ ศปส.





เยี่ยมยามถามข่าว นักศึกษาฝึกงาน

นางสาวศิรินาฏ มาตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอาวุโส

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ประชาสังคม และการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ประชุมติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 ภาควิชา พัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกำลังฝึกงานร่วมกับองค์กร แกนหลักภาคประชาสังคม “กลุ่มเพื่อนคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น”

การนิเทศนักศึกษาฝึกงานครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้ที่พึ่ง นักศึกษาฝึกงาน และศปส. ได้ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าของการฝึกงาน ในประเด็นการศึกษาขององค์กรและกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร ความคืบหน้าของงานวิจัย ภาควิชา และ การดำเนินงานโครงการขนาดเล็ก อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกงานต่อ ศปส.



นักศึกษาฝึกงานมีความสนใจเกี่ยวกับคนเร่ร่อน ที่ครอบคลุมเรื่องสิทธิและการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ของคนเร่ร่อน และแนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม ของกลุ่มคนเร่ร่อน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดย ทำการศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพและการ รักษาพยาบาล และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภายนอก



ความมุ่งหมายของการนิเทศนักศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและบริบทสังคมแก่นักศึกษาในระหว่างฝึกงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม และเพื่อร่วมกันปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานให้เหมาะสม ผ่านการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ